

Những cơn gió mang theo cái lạnh, cuốn đi những chiếc lá vàng cuối cùng trên cành, báo hiệu mùa đông đã tới. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để mọi người thêm gần gũi để tạo hơi ấm. Chúng tôi xin mang đến cho quý vị tin tức cập nhật những sự kiện Hội đã tổ chức trong quý vừa qua.



LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã tụ họp để tưởng nhớ hai vị nữ anh hùng của Việt Nam đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách cai trị của giặc ngoại xâm.

Chúng tôi chân thành biết ơn tất cả các vị khách quý đã dành thời gian quý báu để tham dự sự kiện quan trọng này. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhân viên và thiện nguyện viên, những người đã không ngừng cống hiến và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của sự kiện.

Đoàn kết bên nhau, chúng ta cùng tôn vinh di sản của chị em Hai Bà Trưng và tưởng nhớ lòng dũng cảm bất khuất cùng cam kết về tự do. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và tôn vinh lễ tưởng niệm này trong những năm tới.



CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE CHO CUỘC SỐNG

Trong tháng 4, các thành viên của nhóm cao niên đã chia tay Mel, một huấn luyện viên nhiệt huyết của chương trình Strength for Life của Cota SA.

Mel rời vai trò huấn luyện viên để bắt đầu theo đuổi ngành vật lý trị liệu. Chúng tôi gửi lời chúc thành công đến Mel với tất cả những nỗ lực sắp tới của cô. Mang trong mình tinh thần đổi mới, chúng tôi chào đón nồng nhiệt huấn luyện viên mới, Aferdita. Với lòng nhiệt huyết và năng lượng bất tận của mình, Aferdita mang đến làn gió mới mẻ cho các buổi sinh hoạt nhóm, hứa hẹn những cơ hội thú vị để phát triển và kết nối. Chúng tôi rất biết ơn sự tận tụy của Mel và Aferdita. Những đóng góp của họ tiếp tục làm phong phú thêm đời sống của các thành viên trong cộng đồng của chúng ta.



ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO NIÊN AN TOÀN



Vào tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã trải qua một cuộc đánh giá nghiêm ngặt về các dịch vụ chăm sóc người cao niên, và chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng, chúng tôi đã thành công đạt tất cả các Tiêu chuẩn về Chất lượng và An toàn Chăm sóc người cao niên.

Với những nỗ lực liên tục, chúng tôi đã chứng minh cam kết cung cấp các dịch vụ xuất sắc đến cộng đồng. Thành công trong việc đạt tiêu chuẩn chất lượng này tái khẳng định sự cống hiến tận tụy không ngừng nghỉ của chúng tôi và nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ nhân văn và chất lượng cao đến thân chủ. Chúng tôi luôn kiên định với sứ mệnh giữ vững các tiêu chuẩn chăm sóc và hỗ trợ tốt nhất cho tất cả các thành viên trong cộng đồng.

NGÀY TÔN VINH MẸ



Việc tôn vinh những người phụ nữ đáng kính đã mang lại niềm vui thật sự khi chúng tôi đón Ngày Tôn Vinh Mẹ cùng với các thành viên yêu quý trong nhóm cao niên. Một chuyến đi thú vị ở quán cà phê trên đồi Lofty Summit, nơi chúng tôi được ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và dành ra những giây phút yên tĩnh để suy ngẫm về nguồn gốc của ngày đặc biệt này, ngày tôn vinh những người mẹ.

Để bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn, mỗi người mẹ đã nhận được một túi quà đặc biệt. Bên trong túi là hai bức ảnh gắn nam châm, ghi lại những khoảnh khắc riêng tư và kỷ niệm đáng nhớ của nhóm. Ý nghĩa của món quà nhằm thể hiện tình yêu và tình bằng hữu mà chúng tôi chia sẻ với nhau.

Với tình yêu ẩm thực truyền thống Việt Nam của nhóm cao niên, chúng tôi kết thúc lễ kỷ niệm bằng một bữa trưa ngon miệng tại nhà hàng HANOI Cuisine.

Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong sự kiện đáng nhớ này!!



HƯỚNG DẪN XỬ LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Vào giữa tháng 5, ViWA tổ chức buổi hướng dẫn về Xử lý an toàn thực phẩm, phối hợp với Multicultural Aged Care (MAC). Buổi hướng dẫn với sự tham gia của 20 người, bao gồm nhân viên và thiện nguyện viên. Mục đích của buổi đào tạo nhằm nâng cao hiểu biết và tay nghề cho người làm trong những lĩnh vực quan trọng này.

An toàn thực phẩm - Những điểm chính cần lưu ý là ngăn ngừa vi khuẩn lây truyền từ thực phẩm và duy trì vệ sinh an toàn thực phẩm. Dưới đây là những lưu ý quan trọng:

Vệ sinh tay: Học viên được hướng dẫn đúng cách các bước rửa tay hiệu quả, đặc biệt là trước khi chế biến thực phẩm.

Quy tắc “2-4”: Quy tắc “2-4” đảm bảo rằng thực phẩm để hư được bảo quản một cách an toàn như sau:

- 2 giờ: Thực phẩm không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ.
- 4°C (39°F): Đây là nhiệt độ lý tưởng của tủ lạnh để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.
- -18°C (0°F): Đây là nhiệt độ lý tưởng của tủ đông để duy trì chất lượng thực phẩm.

HUẤN LUYỆN XỬ LÝ VẬN HÀNH THỦ CÔNG

Buổi huấn luyện xử lý vận hành thủ công bao gồm các kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả người chăm sóc và thân chủ. Dưới đây là một số điểm chính:

Nâng và chuyển động đúng cách: các kỹ thuật an toàn khi nâng đồ vật được mô phỏng nhằm nhấn mạnh việc sử dụng cơ bắp chân thay vì gập lưng. Học viên được học và thực hành cách hỗ trợ người cao niên đứng dậy từ ghế, giường và sàn nhà mà không gây tổn thương.

Tổng kết: Buổi đào tạo đã trang bị cho đội ngũ nhân viên và thiện nguyện viên những kiến thức và kỹ năng vô cùng quý báu. Chúng tôi chân thành cảm ơn Multicultural Aged Care (MAC) và các giảng viên đã dành thời gian và nỗ lực để tổ chức các buổi đào tạo nhắc lại hàng năm cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên.





NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI DỊCH VỤ NDIS

Ủy ban NDIA và Ủy ban Chất lượng và Bảo vệ NDIS đã cùng viết thư gửi tới tất cả các nhà Quản lý kế hoạch và Điều phối hỗ trợ tham gia trợ giúp thân chủ để nhắc nhở họ về những nghĩa vụ sau đây:

- Đáp ứng trách nhiệm ghi chép
- Tuân thủ các nghĩa vụ về xung đột lợi ích
- Không tham gia vào các hành vi lạm dụng quỹ NDIS
- Tuân thủ tất cả các luật pháp liên bang, tiểu bang và lãnh thổ, bao gồm các nghĩa vụ về thuế.

Người Quản lý kế hoạch NDIS và Điều phối hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thân chủ thực hiện kế hoạch của họ một cách thích hợp. Họ hỗ trợ thân chủ sử dụng các sự trợ giúp theo cách hiệu quả nhất.

Mặc dù hầu hết người Quản lý kế hoạch và Điều phối hỗ trợ đều làm đúng trách nhiệm, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số thì không. Đối với những người Quản lý kế hoạch và Điều phối Hỗ trợ luôn đặt lợi ích của thân chủ làm trọng tâm thì không cần phải cạnh tranh với những thực thể phi đạo đức và có hành vi phạm tội này.

NDIA mong muốn các thân chủ NDIS nhận được những dịch vụ trợ giúp tốt nhất có thể và đảm bảo mỗi đồng tiền mà chúng tôi được sử dụng để cung cấp các dịch vụ sẽ mang lại sự thay đổi.

NDIA có chính sách không khoan nhượng đối với những Quản lý kế hoạch hoặc Điều phối hỗ trợ tham gia vào các hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật, và đang dần loại bỏ họ và mạng lưới của họ ra khỏi NDIS.

NDIA cũng đang chuyển họ đến các cơ quan thực thi pháp luật.

NDIA nhận thấy những người Quản lý kế hoạch và Điều phối hỗ trợ đang thực hiện những việc làm đúng đắn, đó là trợ giúp những thân chủ có hoàn cảnh khó khăn.

Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào về hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ NDIS (bao gồm các Quản lý kế hoạch, chuyên gia y tế hoặc Điều phối hỗ trợ) hoặc các thân chủ, NDIA mạnh dạn khuyến khích quý vị báo cáo những hành vi đáng ngờ thông qua Mẫu Báo cáo Gian lận của NDIA.

acclaim
Community
Care

Our Services

We
ndis

- Assist-Life Stage Transition
- Assist-Personal Activities
- Assist-Travel/Transport
- Daily Tasks/Shared Living
- Development-Life Skills
- Household Tasks
- Assistive Prod-Household Task
- Participate Community
- Plan Management
- Group/Centre Activities

More information visit www.acclaim.org.au

☎ (08) 8359 4115

✉ accinfo@acclaim.org.au